



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
18 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

วันมหิดล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ)

-รพ.ศิริราช แจ้งหมายกำหนดการจัดงานวันมหิดล ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ รพ.ศิริราช นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา พิธีวางพวงมาลา ขององค์การภาครัฐและเอกชน ปาฐกถาเทิดพระเกียรติฯ รวมทั้งพิธีอภิมหามงคลเปิดให้เข้าชมฟรี

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหาร เปิดการประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พัฒนาระดับ อสม. เป็นหมอประจําบ้าน แกนนำเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน พร้อมเปิดเมือง เปิดพื้นที่สาธารณะ สู่อำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ อสม.ดีเด่นระดับชาติ 3 รางวัล ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 รางวัล และพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 13 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-พล.พรหมนิมิต วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องนำไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องและตรวจคัดกรองโรคให้เรียบร้อย ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ สร. อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด 19 เข้มงวดการจัดระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างบุคคล โต๊ะในร้าน และระหว่างเวทีกับผู้มาใช้บริการ ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมอื่นที่เสี่ยงดังที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, prachachat, sanook, thebankokinsight, businessstoday, kapook)

-ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยวันที่ 17 ก.ย. ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 9 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,325 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ.107 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,490 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงการณ์เรื่องการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในโลก รวมทั้งสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ ว่าสถานการณ์ทั่วโลกไม่ค่อยจะดีนัก และอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย การที่ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์แบบปัจจุบันนี้ได้ ถือเป็นความสำเร็จของแพทย์ อสม. พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งเป็นผู้กล้าหาญที่อยู่แนวหน้า ที่ช่วยยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใน สิ่งที่สำคัญ คือ คนไทยทั้งประเทศร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวควบคุมมาตรการอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันเมื่อโควิดกำลังกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้ง ขอให้ประชาชนทุกคน ลูกขึ้นมาตั้งการ์ดของตัวเองให้สูงขึ้นอีกครั้ง เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น รักษาวินัยอย่างที่เคยทำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA) เพื่อนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย เริ่มต้นเดือน ต.ค.นี้ กำหนดการเดินทางเข้ามาสัปดาห์ละ 1-3 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยว 100-300 คน สูงสุดเดือนละ 1,200 คน คาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศเดือนละ 1,000 ล้านบาท หรือปีละ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยคนที่เข้ามาต้องผ่านการตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขภายในประเทศไทย ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในไทยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ 1.เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว ตั้งแต่ 90-270 วัน ภายในประเทศไทย 2.ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน และ 3.มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร - บัตรประชาชน บัตรความเดือดร้อนประชาชน จากสถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

ประเด็นข่าว

-ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ และหน่วยงานเกี่ยวข้องในจังหวัดฝั่งอันดามัน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ตรวจเรือประมงหน้าท่าที่ขอแจ้งเข้าทุกลำ เพื่อควบคุมเรือประมงให้ปฏิบัติตามกฎหมายการทำประมงและตรวจวัดอุณหภูมิของลูกเรือประมงทุกคน ทั้งที่เป็นลูกเรือประมงไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จากลูกเรือประมงต่างด้าว

ประเด็นผลกระทบ

1.เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, nationtv)

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือนเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามาช่วงเดือน ต.ค.นี้ มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 หลุดรอดมาได้ ยกบทเรียนจากหลายประเทศที่เกิดการระบอบรอบ 2 ซึ่งความยากคือหาต้นตอไม่ได้ แนะนำ 3 ข้อที่ไทยต้องทำอย่างเร่งด่วน คือ 1.การสื่อสารกับสาธารณชนให้ทราบว่ามีกรณีติดเชื้อในประเทศและหาต้นตอไม่ได้ทั้งหมด และมีโอกาสติดเชื้อแฝงโดยไม่รู้ต้นตอของเชื้อ ประชาชนต้องเคร่งครัดตั้งการ์ดขึ้นมา 2.ทางครัวเรือน ธุรกิจ ห้างร้าน ที่จ้างแรงงานต่างด้าว ควรขึ้นทะเบียนและพาไปตรวจเชื้อโควิดทุกราย และ 3.รัฐบาลต้องเตรียมระบบคัดกรองเชื้อโควิดที่ง่ายและทั่วถึงทุกคน เบิกจ่ายได้จากกองทุนสุขภาพ ไม่ว่าจะป่วยหรือมีอาการ ประกันสังคม บัตรทอง โดยไม่ต้องยึดติดว่าจะต้องมีอาการ เพราะในขณะนี้ถ้าเกิดการระบอบรอบ 2 ขึ้นมา ระบบจะเป็นหัวใจหลักที่จะควบคุมโรค ซึ่งไม่เหมือนกับการระบอบแรก และรัฐจำเป็นต้องสื่อสารกับสาธารณะโดยใช้หลักวิชาการมาเป็นตัววิเคราะห์และนำเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม ที่ผ่านมารัฐพยายามเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่ตรงกัน จะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ)

-ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมิน แนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย หนุนท่องเที่ยวฟื้นสร้างรายได้ 2 เดือนทำปีเพิ่ม 1,500-2,200 ล้านบาท มีความเห็นว่าแนวทางดังกล่าวเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยที่ปัจจุบันภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวและแรงงานกำลังเผชิญกับปัญหาการระบาดของโควิด 19 ทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสจากการใช้จ่ายของชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 63 นี้ เป็นมูลค่าประมาณ 7.87 แสนล้านบาท

2.ความคืบหน้าเด็กชาวเมียนมาติดเชื้อหลังกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สำนักข่าวอินโฟเควส, js100, bluechipthai, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาวเมียนมา 2 ขวบ ติดเชื้อโควิด 19 หลังกลับจากไทย ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา สสจ.นครราชสีมา และ สสจ.พระนครศรีอยุธยา สอบสวนโรคและติดตาม ผู้สัมผัสใกล้ชิด เบื้องต้นพบว่าบิดามารดาของผู้ติดเชื้อเคยเข้ามาทำงานในบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - 25 มิ.ย. 63 เดินทางพร้อมบุตรสาว โดยมีรถตู้มารับเพื่อเดินทางไปทำงานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 ส.ค. 63 และพบว่ามีการสมัครเข้าทำงานที่ตลาดแห่งหนึ่งใน อ.อุทัย ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมต่อไป

3.เฝ้าระวังการระบาดในเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, tnthailand, matichoweekly, acnews, efinancethai, Chiangmainews)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ของเมียนมา พบการติดเชื้อวันเดียวกว่า 307 คน ถือเป็นสถิติสูงสุดในประเทศนับตั้งแต่เกิดการระบาด ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,502 คน เสียชีวิต 35 คน โดยนครย่างกุ้ง กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดใหม่ทางการจึงเร่งสร้าง รพ.ชั่วคราวรองรับ ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งมีหลายจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ทั้งผู้เดินทางและเฝ้าระวังการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาชุมนุม ขอให้ประชาชนอย่าประมาท เนื่องจากประเทศไทยอาจยังมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ในชุมชน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ยังเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการลงทะเบียน เข้า-ออกสถานที่ ในแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-องค์กรช่วยเหลือแรงงานเมียนมา เปิดเผยว่า แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่พยายามลักลอบเข้าประเทศไทยถูกจับกุมตามแนวพรมแดนมากถึง 6,000 คนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้คนไทยวิตกว่าการระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มจากรัฐยะไข่ในเมียนมา อาจแพร่เข้าสู่ประเทศ ทำให้ทางการ ทหารไทย ชาวบ้าน เข้มขันเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวเมียนมานำเชื้อ เข้าสู่ประเทศไทย แต่ขณะนี้แรงงานต่างด้าวจำนวนมากก็ยังคงพยายามลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยอยู่ ด้านแรงงานเมียนมาออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาป้องกันไม่ให้แรงงานชาวเมียนมาถูกจับกุมอีก และเจรจากับรัฐบาลไทยให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ประเทศไทยด้วยช่องทางที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งบอกว่า トラบไต่ที่ไม่มีงานให้ทำในเมียนมา ก็จะพยายามเข้าไปในไทยอีก

4.การแข่งขันฟุตบอล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thebangkokinsight)

-สโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี แถลงไว้ผู้ติดเชื้อ กรณีนักฟุตบอลบุรีรัมย์ติดโควิด หลังผ่าน 18 วัน พร้อมกลับมาแข่งขัน เกมบุกเยือนโปลิศ เทโร เอฟซี สุดสัปดาห์นี้

ประเด็นข่าว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิสรา, อินโฟเควสท์, thestandard, sanook, mcot, js100, changmainews, thebangkokinsight, businesstoday)

-WHO ออกมาเตือนประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาว่า ต้องมีการควบคุมโรคที่รัดกุมกว่านี้ เนื่องจากหลายประเทศนั้นเปิดประเทศและผ่อนปรนมาตรการการป้องกันไวรัสเร็วเกินไป ทำให้เกิดการระบาดและความเสี่ยงที่มากขึ้นตามไปด้วย

-**อินเดีย** มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ถึง 97,894 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม มากกว่า 5 ล้านคน ขณะที่ รพ.ในหลายรัฐกำลังขาดแคลนออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยโควิด ทางการประกาศขอความช่วยเหลือเร่งด่วน หลังรัฐขนาดใหญ่เผชิญการแพร่ระบาดอย่างหนักที่สุด ทำให้มีความต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าตัว

-**เกาหลี** เผย พบผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มอีก 153 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 22,657 ราย

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นถึง 307 ราย ถือเป็นสถิติสูงสุดในประเทศนับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดครั้งแรก และพบว่านครย่างกุ้ง กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดใหม่

-**จีน** สั่งระงับการนำเข้าสัตว์ปีก จากโรงงานแห่งหนึ่ง ในสหรัฐอเมริกา หลังพบคนงานติดเชื้อ โควิด 19 หลายร้อยคน

-**อังกฤษ** สถิติผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 378,219 คน เป็นอันดับ 3 ของทวีปยุโรป ในรอบ 24 ชั่วโมง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,991 ด้านนายกรัฐมนตรี ตั้งเป้าหมายตรวจคัดกรองให้ได้ 500,000 ตัวอย่างต่อวัน ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้มาก และมีข่าวลือว่ารัฐบาลเตรียมประกาศมาตรการล็อกดาวน์เฉพาะจุด ตามเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีผลบังคับใช้ 18 กันยายนนี้

-**สหรัฐฯ** คาดวัคซีนโควิด 19 สำเร็จปลายปี คนทั่วไปจะได้ใช้กลางปีหน้า ด้านบริษัทไฟเซอร์ อิงก์ ผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกระยะ 3 เผย พบผลข้างเคียง เหนื่อยล้า ปวดหัว หนาวสั่น มีไข้

-**รัสเซีย** เตรียมส่งวัคซีนต้านโควิด 19 ให้อินเดีย 100 ล้านโดส

-**ฟิลิปปินส์** ติดโควิดทะลุ 276,000 ราย สูงสุดในอาเซียน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อสะสม 30,032,521 ราย ในจำนวนนี้ เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 307,465 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 6,828,301 อินเดีย 5,115,893 ราย และบราซิล 4,421,686 ราย

คำตอบแทนพิเศษ อสม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus, กรุงเทพธุรกิจ, newtv, มติชนออนไลน์, nationtv, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, thailandplus.tv)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า อสม.ทุกคนเป็นพลังขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 สิ่งที่ต้องกำชับ อสม.อย่างยิ่ง คือ การเฝ้าระวังพื้นที่ หากพบบุคคลน่าสงสัยว่าจะเป็กลุ่มผู้ก่อกอบเข้าประเทศ ต้องทำรายงาน จนท.รัฐให้เข้าไปจัดการโดยด่วน เพราะหากปล่อยไว้จะเกิดความเสี่ยงให้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 การเข้ามาตามช่องทางปกติถูกต้องตามกฎหมาย ภาครัฐสามารถดูแลจัดการได้ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันตรวจตราให้ละเอียด อสม.ทำงานหนัก ภาครัฐเห็นความสามารถและชื่นชมในประสิทธิภาพมาตลอดวันที่ 21 ก.ย.นี้ อสม.ที่มีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านคน จะได้ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท 7 เดือน และยังบวกกับค่าป่วยการ 2,000 บาท 2 เดือน รวมเป็น 5,500 บาทต่อคน จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบหลายพันล้านบาทที่น่าจะสร้างการจับจ่ายและเป็นผลบวกกับเศรษฐกิจไทย

เครื่องฉายรังสีมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก.ออนไลน์, ไอ.เอ็น.เอ็น., Innews, แนวหน้า, New18)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. กล่าวว่า คกก.พิจารณาโครงการเงินกู้ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในส่วนของสธ.ได้พิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาเครื่องฉายรังสีรักษา สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน 7 เครื่อง เพื่อติดตั้งและให้บริการรักษาผู้ป่วย ในรพ.ในภูมิภาค จำนวน 6 เครื่อง และที่สถาบันมะเร็งกรุงเทพฯ 1 เครื่อง ซึ่งจะเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยในรพ. ลดเวลารอคอย รอคิวรักษาอาการให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น สะดวกขึ้น และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.

ประชุมคกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร โดยให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เครือข่ายนักวิชาการ เร่งพิสูจน์ความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพและประกาศเป็นรายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ้างอิง เพื่อให้การอนุมัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความรวดเร็ว ลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารขออนุญาตของผู้ประกอบการ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีระบบการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อยู่ระหว่างการวิจัย และส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร และพัฒนาระบบการรับรองสารสกัดสมุนไพรที่ใช้สำหรับใช้อ้างอิงในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อใช้เป็นเอกสารรับรองการส่งออก เป็นการส่งเสริมการตลาด เพิ่มมูลค่าการส่งออก รวมทั้งได้ตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการจัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการตลาด และให้ข้อมูลผู้ประกอบการสมุนไพรแบบครบวงจร (One Stop Service) พร้อมสนับสนุนสมุนไพรเป็น Product Champions คณะกรรมการฯ ยังมีมติเห็นชอบให้ยกระดับเมืองสมุนไพรทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ การเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร (อำนาจเจริญ, สุรินทร์, มหาสารคาม, อุทัยธานี, สกลนคร) อุตสาหกรรมสมุนไพร (นครปฐม, สระบุรี, ปราจีนบุรี, จันทบุรี) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (เชียงราย, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, สุราษฎร์ธานี, สงขลา)

ประเด็นข่าว

พายุโนอีล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcof, thailandplus, thansettakij, thaigov, acnews)

- นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กำชับโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงจากพายุ “โนอีล” ติดตามสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำรวจและวางแผนดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุในพื้นที่ หากประสบปัญหาสามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนที่กองสาธารณสุขฉุกเฉินได้ ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้งขอความช่วยเหลือ ที่สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

รางวัลเลิศรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov)

- นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ.เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ว่า ในปีนี้ สำนักงานปลัด สธ. และหน่วยงานในสังกัด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ทั้งระดับดีเด่นและระดับดี 17 ผลงาน ใน 3 สาขา ดังนี้ 1.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 4 ผลงาน ได้แก่ รพ.เบตง จ.ยะลา เรื่อง “ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ เรื่อง “นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลแบบรวมศูนย์, รพ.ระยอง เรื่อง “Network Management For Better Service” และ รพ.ลำปาง เรื่อง “หัวใจแลด้วยใจ” ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดี 6 ผลงาน ได้แก่ รพ. หลวงพ่ เป็น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เรื่อง “การฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสานรูปแบบนครชัยศรีโมเดล, รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา จ.พังงา เรื่อง “CPU เกาะยาว : การส่งต่อที่ไร้รอยต่อ, รพ.เชียงใหม่ จ.อุบลราชธานี เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยคลินิกเบาหวานใกล้บ้าน “เชื่องโมเดล”, รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เรื่อง “อำเภอรอยต่อ ไร้รอยต่อ ชวนกันมาเลิกฝิ่น/เฮโรอีน (การพัฒนาคลินิกเมทาโดนสูตรพ.สต.), รพ.รามัน จ.ยะลา เรื่อง “โครงการเข้าสู่ศูนย์สุขภาพครอบครัว และศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง “การบริหารจัดการสุขภาพของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ (ฮัจญ์) ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เขตสุขภาพที่ 12 ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดี 3 ผลงาน ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. เรื่อง “MOPH Connect นวัตกรรมเพื่อให้การบริการสุขภาพเป็นเรื่องง่าย”, กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. เรื่อง “การตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) โรงพยาบาลหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เรื่อง “ชุดนั่งเอกซเรย์ปรับระดับได้ 3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รพ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ทั้งประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม และประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ เรื่อง “หมู่บ้านสีขาวชุมชนบำบัดยาเสพติด ครอบครัว ร่วมรักษ์ ฮักเวียงหนองล่องอย่างยั่งยืน และโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เรื่อง “ฮอมบุญ & ฮอมเฮลท์ (Health) ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วมระดับดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thailandplus)

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการอย. กล่าวว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดโครงการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ อย. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้าน “มิติการเบิกจ่าย” ระดับดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ได้รับรางวัล คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ทำให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดเป้าหมายไว้ มีการกระจายอำนาจในการบริหารงาน รวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และปรับแผนหากพบอุปสรรคให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, bluechipthai)

- กรมควบคุมโรค ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักงาน ก.พ.ร โดยมีผลงานที่ได้รับการพิจารณารางวัล จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1.รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ Significance ร่วมกับกรมสรรพากร จากผลงานความร่วมมือและการดำเนินงานเพื่อรับมือการระบาดของโควิด 19 2. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA) ระดับดี จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1) ประเภทพัฒนาการบริการ : ระบบเฝ้าระวังป้องกันโรค ดิจิทัล “ตรวจจับ แจ้งเตือน จัดการโรค” ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และ 2) ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ : ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยราชภัณฑ์หนึ่งเดียว ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 3. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1) ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม: สานพลังเครือข่าย ร่วมใจจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิษิตเบาหวานความดัน ชุมชนหมื่นไวย ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และ 2) ประเภทเลื่องลือขยายผล: การดูแลสุขภาพของชุมชนที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน : อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอบทความโดย นพ.สินชัย ต๋อวัฒนิกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนสุขภาพ ปัจจุบันประชาชนสามารถแสดงตัวตนโดยยื่นบัตรประชาชนที่หน่วยบริการ มีเครื่องอ่านข้อมูลจากแผ่นชิปที่ฝังอยู่บนบัตรแทนการพิมพ์บัตรทองใส่กระดาษแจกให้ประชาชน มีระบบเชื่อมต่อการเบิกจ่ายในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบ e-payment ของธนาคาร ล่าสุดผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และในอนาคต สปสช. อาจนำ AI และ Blockchain มาใช้ในระบบธุรกรรม ทั้งนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศคือความจำเป็นของระบบสุขภาพไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่หลากหลายและมีคุณภาพ

ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thaipbs, สยามรัฐ)

-นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันปัญหาเกมออนไลน์และการติดเกมในสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน สังคมไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเกม สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายครอบครัวและครู รวมถึงทางสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมกำหนดประเด็นการรณรงค์ให้สอดคล้องกับ WHO คือ “เครียดได้ คลายเครียดได้ เล่นเกมแต่พอดี” ทั้งนี้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ในการช่วยประเมินระดับความรุนแรงของภาวะติดเกม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญและแนวทางในการวินิจฉัยเบื้องต้นสำหรับบุคลากรการแพทย์ ช่วยแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ภาวะปกติ ภาวะติดเกมระดับน้อย ภาวะติดเกมระดับปานกลาง ภาวะติดเกมระดับรุนแรง ก่อนนำไปสู่การพิจารณาวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมโดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

โรคหูดข้าวสุก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(สยามรัฐ,Thailand plus)

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนัง ระบุว่า เผยโรคหูดข้าวสุก มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส ระยะเวลาที่ติดตั้งแต่ 3 – 12 สัปดาห์ สามารถติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงระหว่างผิวหนังกับผิวหนัง หรือการใช้สิ่งของร่วมกัน สามารถหายเองได้ เน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ห้ามใช้ของใช้ร่วมกันเพื่อป้องกันการติดต่อ และห้ามแกะ เกา เพราะอาจติดเชื้อแทรกซ้อนได้

มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(Thailand plus)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของกองวิศวกรรมการแพทย์ ได้รับใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025 : 2017) โดยผ่านมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอุณหภูมิแบบสัมผัส ด้านอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ด้านมวล และด้านอัตราการไหลของของเหลว ซึ่งการผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีที่ปรึกษา มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์พร้อมใช้ พร้อมให้บริการโรงพยาบาลหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

